



ประกาศสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไป

ตามประกาศสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเหมาเอกชนให้บริการงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไป นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ รายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอัน ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตำแหน่งว่าง ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือดำเนินการ คัดเลือกใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีในลำดับที่ ๑ ตามประกาศนี้มารายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน จ้างเหมาเอกชนให้บริการงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไป ในวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคาร ๓ ชั้น ๑ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเทวินทร์ นรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาเอกชนให้บริการงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ- นามสกุล
๑	๐๐๑	นางสาวชุตาทพร เทียนชัย